

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม



**“จัดเวทีสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3/5 ประสาน ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”**

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายสัตวแพทย์เชิงชาย พึ่งเจียมปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวจรรยา เล่นวาริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายพลวัต รัชชานแก้ว นักวิชาการสัตวบาลกลุ่มส่งเสริม จัดเวทีสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3/5 ประสาน ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนนุกูล ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในหัวข้อ "ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วย VRIO Model" บรรยายโดยนายสมศวรร รอดทัศนาศา Young Smart Farmer จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามได้เป็นประธานในการเปิดการอบรม มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 10 ราย เกษตรกรให้ความสนใจในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทั้งยังมีแนวคิดในการนำไปต่อยอดและพัฒนาผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป

**“ครอบครัวปศุสัตว์สมุทรสงคราม ทำด้วยใจ ทำให้อ้วน ทำได้จริง”**







# จังหวัดสมุทรสงคราม

## สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

“โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ  
ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายเชิงชาย ทังเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวศิรินทร์ทิพย์ วนาประเสริฐศักดิ์  
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอบางคนที และ  
พนักงานจ้างเหมาฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และอำเภออัมพวา บางคนที ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนา  
ศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้าน โรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรค คน  
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ พื้นที่อำเภออัมพวา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลอัมพวา มี  
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการ  
จับบังคับสัตว์ การฉีดวัคซีน การเก็บรักษา (cold chain) วัคซีน โรคพิษสุนัขบ้า ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ เป็นต้น เพื่อ  
นำไปสู่การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป มีผู้เข้าอบรมและผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 52 คน

“ครอบครัวปศุสัตว์สมุทรสงคราม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”







# จังหวัดสมุทรสงคราม

## สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

"โครงการฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. นายเชิงชาย ห็งเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวจรรยา เล่นวาริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายพลวัต ระย้าแก้ว นักวิชาการสัตวบาลกลุ่มส่งเสริมฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ไก่ไข่ตำบลท้ายหาด ตำบลบ้านปรก และตำบลคลองเงิน ในหัวข้อ "การลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ด้วยเหินแดง" มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 15 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านควาโค้ง บรรยายโดยนายเค โส เนียะอัน นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ในการนี้ผู้แทนจากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และติดตามการดำเนินงานตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ในโอกาสนี้ผู้แทนจากส่วนส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรอาสาปศุสัตว์ดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต ให้กับนายมานิช ศรีรุ่ง เกษตรกรผู้ร่วมจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ไก่ไข่ฯ และเจ้าของศูนย์เรียนรู้ตามพระราชดำริบ้านควาโค้งด้วย

**"ครอบครัวปศุสัตว์สมุทรสงคราม ทำด้วยใจ ทำให้อร่า ทำได้จริง"**



